



คำสั่งเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ที่ ๗๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ตามที่ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวและเป็นไปตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีกำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วิสติ ประกอบมาตรา ๔๘ เอกวิสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงยกเลิกคำสั่งเทศบาลดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้และมีเงื่อนไขในการมอบอำนาจ ดังนี้

๑. เป็นอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีสามารถที่จะมอบอำนาจได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติหรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น

๒. กรณีรองนายกเทศมนตรีผู้รับมอบอำนาจไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้การมอบหมายการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบอำนาจเป็นของนายกเทศมนตรี

๓. การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน ไม่เป็นการตัดสิทธินายกเทศมนตรีในการพิจารณาใช้อำนาจตามกฎหมาย

๔. การใช้อำนาจของนายกเทศมนตรีตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายใช้อำนาจกระทำในนามนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

๕. การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ต้องกระทำภายใต้การกำกับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีกำหนดไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกชเดชา กลุ่มใหม่)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

บัญชีการมอบอำนาจนายเกษตรมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 แบบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ที่ ๗๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน	ผู้รับมอบอำนาจ
๑	<p>กองช่าง</p> <p>การอนุญาตให้ปิดประกาศเกี่ยวกับที่ดินในกรณีต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตามประมวลกฎหมายที่ดิน ณ สำนักงานเทศบาล</p>	<p>พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>การอนุญาตให้ปิดประกาศเกี่ยวกับที่ดินในเขตเทศบาล</p>	<p>นายจำลอง สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี</p>
๒	<p>กองการศึกษา</p> <p>อำนาจในการลงนามหนังสือราชการ</p>	<p>พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งเรื่องทั่วไปที่มีเป็นการ เกี่ยวกับนโยบายหรือแจ้งเรื่องแนวทางการปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - การแจ้งเรื่องส่งการทั่วไปที่เป็นงานที่มีลักษณะงานประจำที่ปกติหน่วยงานที่รับแจ้งจะต้องถึงปฏิบัติอยู่แล้ว - การแจ้งผลการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป - การแจ้งทั่วทั้งวงการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ - การตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปหรือเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน - การส่งรายงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เป็นการรายงานประจำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน - การตอบหนังสือกรณีเร่งด่วนที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 	<p>นายนิรันดร์ รัตติ รองนายกเทศมนตรี</p>

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน	ผู้รับมอบอำนาจ
๑	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำนาจพิจารณาคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ	พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒	การพิจารณาอนุมัติคำขอเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ	นายจำลอง สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี